

Số: /KH-UBND

Cẩm Long, ngày tháng năm 2021

## **KẾ HOẠCH**

### **Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã Cẩm Long**

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 5/4/2021 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. Ủy ban nhân dân xã Cẩm Long xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Cẩm Long với các nội dung sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:**

##### **1. Mục đích.**

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin (ATTT) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xã nhằm đảm bảo ATTT trên không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Người sử dụng internet được trang bị đầy đủ kiến thức, nhận thức và các kỹ năng cơ bản về bảo đảm ATTT để sử dụng mạng internet, mạng xã hội, thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, các hoạt động chuyển đổi số, tham gia Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên không gian mạng an toàn, tích cực, hiệu quả. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm bảo đảm ATTT khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại cơ quan, đơn vị. Học sinh được đào tạo, trang bị đầy đủ kiến thức, nhận thức và kỹ năng cơ bản để khai thác an toàn, hiệu quả, lành mạnh trên không gian mạng phục vụ cho học tập, giải trí, thực hiện các giao dịch điện tử. Đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng về ATTT cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước; phát triển đội ngũ nhân lực về ATTT để bảo vệ cho các hệ thống thông tin của cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn xã.

##### **2. Yêu cầu.**

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kỹ năng về ATTT cho người sử dụng và đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm an toàn thông tin là trách nhiệm của các ban, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã. Đổi mới hình thức tuyên truyền, kết hợp giữa hình thức truyền thống với hình thức trực tuyến, linh hoạt, tận dụng ưu thế của mạng xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung tuyên truyền có sức lan tỏa rộng rãi và hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ giữa ban, ngành, địa

phương, doanh nghiệp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng tham gia vào công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm ATTT.

## **II. MỤC TIÊU:**

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm ATTT: 100% các ban, ngành cấp xã, xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chính quyền điện tử, cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trên 80% trường trung học cơ sở có các chương trình tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cần thiết để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng; Trên 80% người sử dụng nói chung được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ mất an toàn thông tin và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng; các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về ATTT. 100% người đứng đầu các cơ quan, tổ chức nhà nước được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm ATTT trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; ý thức được hậu quả cũng như trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sự cố mất ATTT.

2. Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ATTT: Bồi dưỡng hoặc cử đi đào tạo ngắn hạn về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật ATTT cho cán bộ kỹ thuật chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về ATTT của các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, khung chương trình, yêu cầu kỹ năng ATTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Hàng năm, tổ chức lớp bồi dưỡng về quản lý, nghiệp vụ và kỹ năng ATTT cho đội ngũ lãnh đạo, CBCC, viên chức và người lao động các cơ quan nhà nước trong xã. Đào tạo kiến thức, kỹ năng ATTT cho các tổ chức, cá nhân và đào tạo ATTT theo cơ chế xã hội hóa.

## **III. NỘI DUNG:**

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT trên không gian mạng qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội và các phương thức khác.

### **1.1. Nội dung chủ yếu:**

a. Phối hợp với phòng văn hóa thông tin tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng biên tập thông tin về các nội dung bảo đảm an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và đội ngũ cán bộ truyền thanh xã.

b. Tuyên truyền trực quan (pa-nô, áp phích, đồ họa thông tin, ...), kết hợp sử dụng sổ tay, cẩm nang, tờ rơi, ... để thông tin, tuyên truyền.

c. Sản xuất nội dung tin bài, ảnh, video, clip, ... để đăng, phát trên hệ thống loa truyền thanh xã.

d. Sản xuất các chương trình, phóng sự, trao đổi, đối thoại, chuyên đề chuyên sâu trên hệ thống phát thanh của xã.

e. Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang đưa tin và bài viết trên trang thông tin điện tử xã.

2. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

## 2.1. Nội dung chủ yếu:

a. Tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh tương tác an toàn trên không gian mạng, phát huy tối đa hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin.

b. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn học sinh khả năng tự đọc tin, phân biệt được nội dung an toàn có thể tiếp cận và loại bỏ những nội dung, thông tin sai lệch, thông tin vi phạm pháp luật.

c. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về an toàn thông tin cho các nhóm đối tượng là học sinh, các cơ sở giáo dục

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

### 1. Đài truyền thanh xã.

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục chương trình ATTT trên hệ thống loa truyền thanh để thu hút được sự quan tâm theo dõi của nhiều đối tượng cần tuyên truyền; Thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT trên các trang mạng xã hội do cơ quan, đơn vị sở hữu, quản lý. Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan liên quan để triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch.

### 2. Ban văn hóa.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin đến năm 2025. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Tăng cường cập nhật tin, bài về an toàn thông tin phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trên cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị. Tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kế hoạch đào tạo về ATTT cho cán bộ công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình; Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện.

### **Nơi nhận:**

- Như trên:
- Phòng VH TT (Đề b/c)
- TT ĐU; HĐND; UBND xã; (Đề B/c)
- Ban Tuyên giáo ĐU;
- Các thôn, các nhà trường (Đề t/h)
- Lưu Vt

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Thị Huệ**